
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 
สมัยสามัญสมัยท่ี 4  คร้ังท่ี  1  ประจ าปี  2567 
เมื่อวันท่ี  16  ธันวาคม  2567  เวลา  09.30  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 

.............................................. 
ผู้มาประชมุ 

1.นางธิดารตัน ์    พิริยะสทุธ์ิ  สมาชิกสภาเขต 2 
2.นายไพบูลย ์  เห็มสงัหาร  สมาชิกสภาเขต 1 
3.นายวีระชาต ิ  นิลเกต   ประธานสภา 
4.นายเสนาะ  ใจบญุ   สมาชิกสภาเขต 2 
5.นายอทุยั   กิติอาสา  สมาชิกสภาเขต 1 
6.นายไพรวลัย ์  หาญราชา  สมาชิกสภาเขต 1 
7. นายยุทธนา  กิติอาษา  สมาชิกสภาเขต 1 
8.นายวราวธุ  คณุวงค ์  สมาชิกสภาเขต 1 
9.นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า  รองประธานสภา 
10.นางนงคค์าร  แกว้อุ่น   สมาชิกสภาเขต 2 
11.นายนรินทร ์  บุญชม   สมาชิกสภาเขต 2 
12. นายเนื่อง   ค าสีบุตร  สมาชิกสภาเขต 2 

ผู้ไม่มาประชมุ 

  ไม่ม ี

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1.นายธาเนตร      โภคทรพัยอ์นนัต ์ ผูจ้ดัการท่าทราย ธาเนตรฯ 
2.นายรวีโรจน ์     สองทุ่ง  นายกเทศมนตร ี
3.นายยอดเพชร    ธรรมฤทธ์ิ        รองนายกเทศมนตรี 
4.นายทองเลื่อน    วงษาเทพ        รองนายกเทศมนตร ี
5.นายเยือ้น         ศรีกุล               ที่ปรกึษานายกฯ 
6.นายฐิติพงษ์      ทีหอค า            เลขานุการนายกฯ 
7.นางสพุตัรา    คโูพนทอง        ผูอ้  านวยการกองคลงั 
8.นายสรุพงษ์       ก าหวัเรือ         ผูอ้  านวยการกองช่าง 
9.จ่าเอกนิพนธ ์    วงพงค า           หวัหนา้ส านกัปลดั 
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10.นางสาวณัฐชณานนัท ์       ญาติค า       นกัวิเคราะหน์โยบายฯ 
11.นางสาวออ้นจนัทร ์     บุตรศรี       นิติกรช านาญการ 

เปิดประชมุเวลา   09.30   น. 
 
น.ส.ออ้นจนัทร ์  บุตรศรี  บดันีท้่านสมาชิกสภาและผูเ้กี่ยวขอ้งไดม้าครบแลว้  ขอเชญิท่าน 

เลขานุการสภา   ประธานสภา เปิดการประชุมสมยัสามญัสมยัที่ 4 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี  2567  
นายวีระชาติ   นิลเกต  เมื่อสมาชิกสภาและผูเ้กี่ยวขอ้งไดม้าครบแลว้  ผมขอเปิดการประชุมสภา 
ประธานสภา   เทศบาลต าบลบา้นเดื่อ สมยัสามญัสมยัที่ 4 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2567  ตาม 

    ระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้ 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจง้ใหท้ราบ 

    ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 2   ญัตติเรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 

1.รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ สมยัวิสามญั      
ครัง้ที่ 2  ประจ าปี  2567  เมื่อวนัที่  8  พฤศจิกายน  2567  

นายวีระชาติ   นิลเกต  ขอใหส้มาชิกทุกท่านไดต้รวจดสู าเนารายงานการปะชุมสภาที่ทาง 
ประธานสภา เจา้หนา้ที่ไดส้่งใหน้ะครบั  หากท่านใดประสงคจ์ะใหด้  าเนนิการแกไ้ข 

ขอ้ความตรงจุดไหน  แจง้ไดค้รบั     เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงคจ์ะให้
แกไ้ขขอ้ความ   ดงันัน้  ขอมติครบั ว่าจะรบัรองหรือไม่ 

มติที่ประชมุ รบัรอง   เป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวาระที่ 3 กระทูถ้าม 

 ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทอ้งถิ่นตัง้ขึน้พิจารณาเสร็จแลว้ 
 ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ่

 1.การพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย รายห้างหุ้นส่วน
จ ากดั     ธาเนตร  โภคทรัพยอ์นันต ์

นายวีระชาติ  นิลเกต ดว้ยทางเทศบาลต าบลบา้นเดื่อไดร้บัหนงัสือจากส านกังานที่ดินจงัหวดั 

ประธานสภา หนองคาย  ว่าผูป้ระกอบการดดูทรายในเขตต าบลบา้นเดือ่ ราย หา้งหุน้ส่วน
จ ากดั ธาเนตร โภคทรพัยอ์นนัต ์  ไดย้ื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตดดูทราย   
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการอนญุาตใหดู้ดทราย พ.ศ.
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2546 ขอ้ 18 (2) ก าหนดว่า ในดา้นการปกครอง  เช่น ความเดือดรอ้นของ
ราษฎร  ความเสียหายทางเศรษฐกจิ  หรือทางทรพัยากรธรรมชาติ  ใหไ้ดร้บั
ความเห็นชอบจากสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  จึงแจง้ใหท้างเทศบาล 
ด าเนินการน าเรื่องดงักล่าวเสนอเพื่อขอความเหน็ชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลบา้นเดื่อ  ซึ่งเทศบาลไดด้  าเนินการประสานกบัผูใ้หญ่บา้น หมู่  10 
บา้นหาดศรทีอง  เพื่อใหจ้ดัประชุมประชาคมรบัฟังความเห็นจากประชาชน
ในพืน้ที่ บา้นหาดศรีทอง หมู่ 10  และส าเนารายงานการประชุมประชาคมรบั
ฟังความคิดเห็น ทางเจา้หนา้ที่ไดแ้จกใหก้บัทุกท่านแลว้  โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบใหผู้ป้ระกอบการขอต่อใบอนญุาตดดูทรายต่อไปได ้ นัน้  ดงันัน้  
สภาแห่งนีจ้ะตอ้งมาพจิารณาในเรื่องของดา้นการปกครอง  เช่น ความ
เดือดรอ้นของราษฎร  ความเสียหายทางเศรษฐกิจ  หรือทาง
ทรพัยากรธรรมชาติ   ว่าการประกอบการดดูทราย ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั     
ธาเนตร  โภคทรพัยอ์นนัต ์ นัน้  ก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือความเดือดรอ้น
แก่ประชาชน  และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในพืน้ที่หรือไม่    ขอ
เชญิสมาชิก  อภิปราย และสอบถามขอ้มลูจาก ผูป้ระกอบการไดค้รบั 

นายสเุทพ วงศพ์งษค์  า ที่ผ่านๆมาในทุกปี   ทางเทศบาล  และ ประชาชน  โรงเรียน  วดั  ก็ยงัคง 
รองประธานสภา ไดร้บัความอนุเคราะหใ์นเรื่องทราย  จากผูป้ระกอบการเรือ่ยมา  โดยเฉพาะ

ในปีนี ้ ต  าบลบา้นเดื่อเราไดเ้กิดภยัน า้ท่วมขึน้  ซึ่งเทศบาลจ าเป็นตอ้งใช้
ทราย  เพื่อบรรจถุุง  ในการป้องกนัน า้ท่วม นัน้  เราก็ไดร้บัความร่วมมือ และ
อนุเคราะห ์จากผูป้ระกอบการดว้ยดี เชน่เคย   อีกทัง้  เมื่อที่ประชุม
ประชาคมหมูบ่า้น  บา้นหาดศรีทอง  หมู่ 10  อนัเป็นหมู่บา้นพืน้ทีท่ี่ท่าทราย
ตัง้อยู่  ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้   ประกอบกบั   การดดูทรายของ
ผูป้ระกอบการ  รายหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธาเนตร  โภคทรพัยอ์นนัต ์ ไม่ได้
ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้น  หรือเสยีหายต่อประชาชนในพืน้ที่   ไม่ไดก้่อใหเ้กดิ
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ  ในทางกลบักนัการประกอบการดดูทราย 
ก่อใหเ้กิดรายไดแ้กป่ระชาชนในพืน้ที่  เนื่องจากมกีารจา้งแรงงานคนใน
ชุมชน   ประกอบกบั การประกอบการดดูทราย  มิไดก้่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในพืน้ที่ แต่อย่างใด   จึงเหน็ควร
เห็นชอบใหผู้ป้ระกอบการดดูทราย  รายหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธาเนตร  โภค
ทรพัยอ์นนัต ์  ขอต่ออายุใบอนุญาตดดูทรายต่อไปได ้
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นายเนื่อง  ค าสีบุตร ส่วนในเรื่องท าความสะอาดถนนทัง้บริเวณหนา้ท่าทราย และในชมุชน  นัน้   
สมาชิกสภาเขต 2 ผูป้ระกอบการกท็ าความสะอาดอย่างสม ่า เสมอ  และขอใหป้ฏิบตัิตามทีเ่รา

ไดต้กลงกนัไว ้ รวมถึงที่ไดต้กลงไวก้บัชุมชน   
นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า เนื่องจากในเขตต าบลบา้นเดื่อเราเหลือผูป้ระกอบการดดูทราย เพียงราย 

ประธานสภา เดียว  นอกนัน้ เป็นเพียงผูป้ระกอบการขายทรายเท่านัน้   หากทางเทศบาล  
ชุมชน   วดั  และโรงเรียน  ขอความอนุเคราะหท์รายจากทา่น  ซึ่งมนัอาจจะมี
จ านวนที่ค่อนขา้งเยอะ  ท่านยงัจะคงใหค้วามร่วมมือหรือไม่ 

นายธาเนตร  โภคทรพัยอ์นนัต ์ ผมไม่ติดขดัครบั  ยินดใีหค้วามร่วมมือดว้ยดีเหมือนที่ผ่านๆมาครบั  แต่หาก 

ผจก. หจก.ธาเนตรฯ เร่งด่วน ขอใหแ้จง้ผมโดยตรง  ผมจะไดแ้จง้คนงานใหด้  าเนินการด่วนใหค้รบั 

นายเนื่อง  ค าสีบุตร ที่ผ่านๆมา  และในปี  2567  นี ้ ก็ไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ดรอ้งเรยีน ผูป้ระกอบการ 
สมาชิกสภาเขต 2 ดดูทราย  รายหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธาเนตร  โภคทรพัยอ์นนัต ์  แต่อย่างใด  

ประกอบกบั   การดดูทรายของผูป้ระกอบการ  รายหา้งหุน้ส่วนจ ากดั         
ธาเนตร  โภคทรพัยอ์นนัต ์ ไม่ไดก้่อใหเ้กิดความเดือดรอ้น  หรือเสียหายต่อ
ประชาชนในพืน้ที่   ไม่ไดก้่อใหเ้กดิความเสยีหายทางเศรษฐกิจ  ในทาง
กลบักนัการประกอบการดดูทราย ก่อใหเ้กิดรายไดแ้กป่ระชาชนในพืน้ที่  
เนื่องจากมีการจา้งแรงงานคนในชุมชน   ประกอบกบั การประกอบการดดู
ทราย  มิไดก้่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มใน
พืน้ที่ แต่อย่างใด   จึงเห็นควรเหน็ชอบใหผู้ป้ระกอบการดดูทราย  รายหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั ธาเนตร  โภคทรพัยอ์นนัต ์  ขอต่ออายุใบอนุญาตดดูทราย
ต่อไปได ้

นายวีระชาติ  นิลเกต มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซกัถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครบั  หากไม่มี 
ประธานสภา ขอใหล้งมติครบั 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ผู้ประกอบการดดูทราย  รายห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธาเนตร  
โภคทรัพยอ์นันต ์  ขอต่อใบอนุญาตดูดทรายต่อไปได้ 

 2. รายงานตดิตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบา้น
เดื่อประจ าปี 2567 

นายวีระชาติ  นิลเกต ขอเชิญท่านนายกฯ หรือเจา้หนา้ที่ผูร้บัผิดชอบชีแ้จงครบั 

ประธานสภา 
จ่าเอกนพินธ ์ วงพงค า เนื่องจากขอ้มลูเยอะ ผมขอรายงานในรูปแบบรายงานสรุป  นะครบั 

หวัหนา้ส านกัปลดั 
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ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการตามแผนพฒันา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ
(2567) 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พฒันาดา้นโครงสรา้ง 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 

105 95,166,800- 16 1,600,000- 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

1.แผนงานการเกษตร 10 870,000- 3 140,000- 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ดา้น
คุณภาพคนและ
สงัคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู ้

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานศาสนาและ
วฒันธรรม 
3.แผนงานสงัคมสงเคราะห  ์
4.แผนงานศาสนา วฒันธรรม 
และนนัทนาการ 

56 20,477,600- 23 19,184,484- 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ดา้น
สาธารณสขุ 

1.แผนงานสาธารณสขุ 9 1,380,000- 3 363,900- 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ดา้น
การจัดระเบียบชุมชน 
สงัคมและรกัษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

1.แผนงานรกัษาความสงบ
ภายใน 
2.แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

20 2,130,000- 10 435,000- 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  ดา้น
การพฒันาดา้น
จดัการและอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

1.แผนงานสาธารณสขุอื่นๆ 14 430,000- 1 30,000- 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  ดา้น
การส่งเสริมสรา้งธรร
มาภิบาลในการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองที่ดี 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 57 9,469,000- 47 7,103,200- 

รวม 261 129,923,400- 113 28,856,584- 
คิดเป็นเปอรเ์ซ็นต ์ 43.40% 
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มติท่ีประชุม        รับทราบ 
นายวีระชาติ    นิลเกต  ก่อนจะเขา้สู่เรื่องต่อไป    ผมขอพกัรบัประทานอาหารกลางวนัก่อนนะครบั   

     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
นายวีระชาติ    นิลเกต  ต่อไปเราเขา้สู่การประชุมในระเบยีบวาระที่  5  ต่อนะครบั 
ประธานสภา 

    3.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2568 

นายวีระชาติ   นิลเกต  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  หรือเจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งชีแ้จงครบั 
ประธานสภา  
นายรวีโรจน ์   สองทุ่ง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ ขา้พเจา้นายรวีโรจน ์สองทุ่ง  
นายกเทศมนตรี                        นายกเทศมนตรีต าบลบา้นเดื่อ ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมตัิจากสภา   

เทศบาลต าบลบา้นเดื่อ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 

    หลักการ 
ดว้ยกองช่างมีความประสงคจ์ดัซือ้เครื่องสบูน า้มอเตอรไ์ฟฟ้า  เพื่อใชใ้นการ
สบูน า้ของประปาระบบผิวดนิขนาดใหญ่  บา้นหวัหาด หมูท่ี่ 10  เนื่องจาก
เครื่องสบูน า้มอเตอรไ์ฟฟ้าเกิดความช ารุด  ไม่สามารถใชง้านได ้อนัมีสาเหตุ
มาจากน า้ท่วม   ประกอบกบัผูใ้ชน้ า้มีจ านวนมาก  เมื่อใชเ้ครื่องสบูน า้ฯ
เครื่องเดยีว ไม่สามารถสบูน า้มาผลิตน า้ประปาใหท้นัต่อความตอ้งการของ
ประชาชนไดท้นั  

เหตุผล 
เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนผูใ้ชน้ า้ประปาจาก
ประปาฯบา้นหวัหาด หมู่ 10 จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการจดัซือ้เครื่องสบูน า้
มอเตอรไ์ฟฟ้า จ านวน  2  เครื่อง  แต่เนื่องจากเครื่องสบูน า้มอเตอรไ์ฟฟ้า 
เป็นครุภณัฑก์ารเกษตร  และไม่ไดต้ัง้งบประมาณไว ้ ซึ่งการโอนงบประมาณ
ในกรณีดงักล่าวตอ้งอาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธี
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2541  หมวด 4 การโอน
และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ้ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภณัฑ ์ทีด่ินและสิ่งปลกูสรา้งทีท่  าใหล้กัษณะ ปริมาณ คณุภาพ
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เปลี่ยน หรือโอนไปตัง้จ่ายรายการใหม่ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิของสภาทอ้งถิ่น   
ดงันัน้  จงึเสนอขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2568  
เพื่อจดัซือ้เครื่องสบูน า้มอเตอรไ์ฟฟ้า รายละเอียดการโอนดงันี ้

    กองช่าง   มีความประสงค ์
    โอดลด (-) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงนิเดือนขา้ราชการ  เป็นเงิน 
จ านวน  34,400  บาท 

    กองช่าง   
    โอนเพิ่ม (+)   ตั้งเป็นรายการใหม ่

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน  ค่าครุภณัฑ ์ ประเภทครุภณัฑก์ารเกษตร  เครื่องสบูน า้มอเตอรไ์ฟฟ้า   
จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 17,200    เป็นเงนิจ านวน  34,400  บาท 

     รวมโอนลด(-)   โอนเพิ่ม (+)   จ านวน  34,400  บาท 

ส าหรบัการขอโอนงบประมาณในครัง้นี ้สืบเนื่องจากประปาบา้นหวัหาด หมู่
ที่ 10  เครื่องสบูน า้มอเตอรไ์ฟฟ้า ที่ใชส้บูน า้เขา้สู่ระบบประปานัน้ เกิดความ
ช ารุด  ไม่สามารถใชง้านได ้ อนัมีสามเหตจุากที่น า้ท่วมเมือ่เดือนกนัยายนที่
ผ่านมา ท าใหป้ระชาชนชาวชุมชนบา้นหวัหาดไดร้บัความเดือดรอ้น  
เนื่องจากไม่มีน า้ใชอ้ปุโภคในครวัเรือน ซึ่งตอนนนีเ้ราไดแ้กปั้ญหาเฉพาะหนา้
ดว้ยการน าเครื่องสบูน า้ฯของประปาหมู่ 13  มาใชก้่อน ประกอบกบั ให้
รถบรรทุกน า้สบูน า้ไปเติมใหก้บัประปา หมู่ 10  แต่บางช่วงน า้ก็ยงัไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนผูใ้ชน้ า้  หากปล่อยไว ้จะก่อใหเ้กิด
ปัญหาอีกได ้ จึงจ าเป็นทีจ่ะตอ้งขออนุมตัิโอนงบประมาณ เพื่อจดัซือ้เครื่อง
สบูน า้ฯ จ านวน 2 เครื่อง  เพื่อมาใชก้บัประปา หมู่ 10  ครบั 

นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า  ใชเ้ครื่องสบูน า้ฯ เครื่องเดยีวไม่ได ้หรือครบั ท าไมตอ้งใชถ้งึ 2 เครื่อง 
รองประธานสภา 
นายรวีโรจน ์ สองทุ่ง  ถา้ใชเ้ครื่องเดียว สบูน า้ไดไ้ม่ทนัต่อความตอ้งการใชน้ า้ของประชาชนใน 
นายกเทศมนตร ี   ชุมชนบา้นหวัหาดครบั เนื่องจากมีผูใ้ชน้ า้เป็นจ านวนมาก ครบั 
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นายวีระชาติ  นิลเกต  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครบั    เมื่อไม่มี  ขอมติครบั 
ประธานสภา 
มติท่ีประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2568  เพื่อ

จัดซือ้เคร่ืองสูบน า้มอเตอรไ์ฟฟ้า   จ านวน  2  เคร่ือง ๆ ละ 17,200    
เป็นเงินจ านวน  34,400  บาท     ด้วยคะแนน  11  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายวีระชาติ  นิลเกต  สมาชิกท่านใดมเีรื่องใดที่จะพดูคยุ หรือเสนอผูบ้ริหาร หรือติดตามงาน 
ประธานสภา   จากผูบ้ริหาร หรือไม่เชิญไดค้รบั 
นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า  ผมขอสอบถามเรื่อง  ดินลกูรงัที่ลงตัง้แต่บา้นหมากก่อง ถงึ บา้นปากสวย  
รองประธานสภา ตอนนีบ้า้นพวก หมู่ 9 ยงัคา้งอยู่ 18 รถ ครบั และหมู่อ่ืนๆ อีก  ไม่ทราบว่า

เหลืออีกเท่าไหร่  เนื่องจากติดปัญหาตรงที่หนิกอ้นใหญ่เกนิไป ตอ้งยุติไวก้่อน 
อยากสอบถามว่า ดินในส่วนทีเ่หลือ เมื่อไหร่จะไดค้รบั 

นายรวีโรจน ์  สองทุ่ง  ตอนนีเ้หลืออยู่ 3 หมู่ ครบั ในส่วนทีเ่หลือเดี๋ยวผมจะประสานใหค้รบั 
นายกเทศมนตร ี
นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า การขุดลอกหนองควายตาย มีแนวโนม้ว่าจะเป็นไปไดห้รือไม่ อย่างไร     
ประธานสภา และตอนนี ้มีผูป้ระกอบการขุดดิน และขนดินไดท้ าการถมหว้ยอีกแลว้ เพราะ

ใชเ้สน้ทางในการขนดิน  โดยถมดินแลว้ไม่วางท่อระบายน า้   หรือใส่ท่อไม่ได้
มาตรฐาน  ผมเกรงว่าอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาเรื่องน า้ท่วมในภายหลงัได ้
อยากใหท้่านนายกฯด าเนินการแจง้ผูป้ระกอบการใหด้  าเนนิการวางท่อใหไ้ด้
มาตรฐานดว้ย 

นายรวีโรจน ์ สองทุ่ง ในส่วนนี ้ ผมไดป้ระสานกบัผูป้ระกอบการบา้งแลว้  แต่กย็งัไม่ปฏิบตัิตามที่ 
นายกเทศมนตร ี เราไดแ้จง้   ดงันัน้  เดี๋ยวผมจะใหท้างท่าน ผอ.กองช่าง และนิติกร ไดเ้ขา้ไป

ประสาน และพดูคยุ  ชีแ้จงแนวทางตามระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง  อีกที
ครบั 

นายวีระชาติ  นิลเกต ผมขอสอบถามท่านนายกฯครบั ว่าไดป้ระสานกบัทาง อบต.สีกาย หรือยงั 
ประธานสภา เรื่องยุติการใหบ้ริการน า้เพื่อการเกษตรจากสถานีสบูน า้ดว้ยไฟฟ้าหมากก่อง

แก่เกษตรกรชาวต าบลสีกาย 
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นายรวีโรจน ์  สองทุ่ง  ผมไดส้อบถาม  พดูคยุกบั หวัหนา้ อาทิตย ์ในเรื่องของการใชน้ า้  ท่านบอก  
นายกเทศมนตร ี ว่า อบต.สีกาย ใชน้ า้ไดแ้ลว้ครบั  เหลือแคเ่ราท าหนงัสือ ขอยุติการปล่อยน า้ 

เท่านัน้  เดี๋ยวผมจะให ้จนท.ท าหนงัสือ แจง้ไปยงั อบต.สีกาย ครบั 
นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า ในการประชุมคราวที่แลว้ สมยัวิสามญั  ครัง้ที่  2 ประจ าปี 2567  นัน้ 
รองประธานสภา เราไดค้ยุกนัเรื่อง การป้องกนัน า้ท่วม ในฤดฝูน เนื่องจากน า้ท่วม  ประตเูปิด

ปิดล าน า้สวย ต ่ากว่าขอบน า้มาก  น า้สวยลน้ ท าใหน้ า้ท่วมเร็ว  ขอใหเ้พิ่ม
บานประตนู า้ใหส้งูขึน้ และเพิ่มประตปูล่อยน า้อีก 6 บาน  ท าคกูัน้น า้ที่กุดลดั  
ซึ่งนายกฯ ไดแ้จง้ว่าจะให ้จนท.ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อหารือ
กนั  เพื่อหาแนวทางแกไ้ขต่อไป  นัน้  จงึขอเรียนถามว่า ทา่นนายกฯ ได้
ด  าเนินการแลว้หรือไม่ อย่างไร 

นายรวีโรจน ์  สองทุ่ง ส าหรบัเรื่องนี ้ ผมไดห้ารือกบั หวัหนา้อาทติย ์ ในส่วนนี ้เราก็ตอ้งมีหนงัสือ 
นายกเทศมนตร ี ขอสนบัสนุนงบฯเพิ่มบานประต ู เพราะบานประตตู  ่าเกินไป  ซึ่งตอ้งประสาน

กบักรมชลฯ ส่วนในเรื่องทีจ่ะใหห้ารือกบั อปท.ที่เกี่ยวขอ้ง  ผมคิดว่าในเวลา
ที่เหลืออยูก่่อนครบวาระ  คงด าเนินการไม่ทนั แตเ่บือ้งตน้ผมจะประสานกบั
กรมชลฯ เจา้ของโครงการ  เพื่อของงบฯด าเนนิการในส่วนนีค้รบั  โดยจะให้
ทางกองช่างมหีนงัสือไปถึง กรมชลฯ ครบั 

นายวีระชาติ  นิลเกต ขอใหท้างท่านนายกฯ และ กองช่าง  ไดด้  าเนินการเป็นการเร่งด่วน 
ประธานสภา ใหด้ว้ยนะครบั 
นายรวีโรจน ์  สองทุ่ง ขอผมขอหารือเรื่องการจดังานเกษตรแฟร ์ และงานกีฬาตา้นยาเสพตดิ  
นายกเทศมนตร ี ประจ าปี 68   ซึ่งผมดตูารางงานของเดือนมกราคม แลว้  มีงานเยอะ  ผมเลย

ขอเสนอว่า  งานเกษตรแฟร ์ ควรจะจดัในช่วง วนัที่ 6-8 กมุภาพนัธ ์2568   
และ ปลายเดือนก็จะเป็นงานกีฬาตา้นยาเสพติด  เนื่องจากเราเคยจดัในช่วง
เดือนมีนาคม  แลว้เยาวชนเขาบอกว่ามนัอากาศรอ้น  อยากใหเ้ปลี่ยนมาจดั
ในช่วงหนา้หนาวบา้ง  ซึ่งผมดแูลว้  น่าจะจดัในช่วงวนัที่  22-23  กุมภาพนัธ ์
2568  ไม่ทราบว่าทางสภา  เห็นเป็นอย่างไรบา้งครบั 

นายสเุทพ   วงศพ์งษ์ค  า ผมเห็นดว้ยครบั  แต่ขอแจง้ว่า  สนามกีฬา  ร.ร.บา้นพวก ใชไ้ม่ไดน้ะครบั  
รองประธานสภา หากจะใชต้อ้งใชง้บในการปรบัปรุงมากอยู ่
นายรวีโรจน ์  สองทุ่ง เดี๋ยวจะให ้ทางกองการศกึษา ไปหารือกบัทางผูน้  าชมุชนอีกทีครบั 
นายกเทศมนตร ี แลว้อีกเรื่องหนึ่งที่จะน าเรียนในที่ประชุมคือ เรื่องการท าบญุปีใหม่ ครบั  

อยากใหเ้ราไดท้ าบุญร่วมกนั  เพื่อเป็นศิริมงคล  คือ จะท าบุญ  ในวนัที่  26-
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27  ธันวาคม 2567  โดย  วนัที่  26 ธันวาคม  จะเป็นการสวดมนตเ์ย็น   และ  
27 ธันวาคม  จะเป็นการท าบญุตกับาตรตอนเชา้ครบั 

มติท่ีประชุม รับทราบ   และเห็นด้วย 
นายวีระชาติ    นิลเกต การประชุมด าเนินมาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแลว้   ผมขอ 
ประธานสภา ปิดการประชมุครบั 
 
ปิดประชุมเวลา   14.30  น. 
 
 
 
   ลงชื่อ                                         ผูจ้ดรายงานการประชุม 
         (  นางสาวออ้นจนัทร ์  บุตรศรี ) 
                                       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

 

 

ลงชื่อ                               ประธานกรรมการ 
                                                    (  นางนงคค์าร   แกว้อุ่น ) 

 

ลงชื่อ                                 กรรมการ 
( นายเสนาะ    ใจบุญ ) 

 

ลงชื่อ                               กรรมการ/เลขานุการ 
       ( นายวราวธุ   คณุวงค ์) 

 
 
 
 


